
 

 

กยท. ลงนามขายยางแท่ง STR 20 ให้เอกชนจีนประเดิมล๊อตแรก 5 พนัตัน/เดือน เร่ิมส่งมอบปลายมิ.ย.นี ้

 นายธีธชั สุขสะอาด ผูว้า่การการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าววา่  กยท.ไดร่้วมลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลงการซ้ือขายยางกบับริษทั เหินฟง รับเบอร์  อินดสัเทรียล จ ากดั โดยจะมีการซ้ือขายยางประเภท ยาง
แท่ง STR 20 หรือยางคอมปาวด ์ตามมาตรฐานสากล ปริมาณเฉล่ียเดือนละ 5,000 ตนั โดยก าหนดส่งมอบล๊อ
ตแรกช่วงปลายเดือนมิถุนายนน้ี 

 ทั้งน้ี หลงัจากลงนามบนัทึกช่วยจ าเม่ือคร้ังท่ี  กยท.ไปดูงานท่ีประเทศจีนในช่วงสองสัปดาห์ท่ีผา่น
มา และไดมี้โอกาสไดไ้ปดูศกัยภาพการผลิตของบริษทั เหินฟงฯ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตยางลอ้รายใหญ่  1 ใน 3 ของ
ประเทศจีน ท่ีมีก าลงัการผลิตจ านวนมาก  เพราะมีความตอ้งการใชย้างวนัละประมาณ 30,000 ตนั ซ่ึง กยท.
ไดน้ าความตอ้งการดงักล่าวมาพิจารณาวา่ก าลงัการผลิตท่ีสามารถหาไดจ้ะตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
บริษทั เหินฟงฯ ไดม้ากนอ้ยเท่าไรไดบ้า้ง 

 "วนัน้ีนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการซ้ือขายยาง ซ่ึงทางบริษทัฯ  ไดส่้งผูมี้อ  านาจมาลงนามซ้ือขายฉบบั
แรก โดยในสัญญาซ้ือขายฉบบัแรกนั้นไดแ้สดงความจ านงตอ้งการซ้ือยางจากการยางแห่งประเทศไทยเดือน
ละ 5,040 ตนั ซ่ึงจะเป็นยางประเภท STR 20 หรือยางคอมปาวน์ตามมาตรฐานสากล" นายธีธชั กล่าว 

 โดย  กยท.จะเป็นผูร้วบรวมยางจากพี่นอ้งเกษตรกรชาวสวนยางดว้ยการซ้ือผา่นทางสถาบนั
เกษตรกรชาวสวนยางท่ีข้ึนทะเบียนกบั  กยท. และคดัเลือกยางท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตรงตามความตอ้งการ  
ซ่ึงจะเป็นการดูดซบัเอายางจากฤดูกาลเปิดกรีดน้ีออกจากตลาดไดป้ระจ าทุกเดือน  โดยเกษตรกรชาวสวนยาง
หรือสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีศกัยภาพจะมีส่วนร่วมในการจ าหน่ายวตัถุดิบในโครงการน้ีดว้ย 

 ผูว้า่การ กยท. กล่าววา่ ความตอ้งการใชย้างของบริษทั เหินฟงฯ มีมากกวา่น้ี  แต่ในจุดเร่ิมตน้จะเร่ิม
ท่ีประมาณ 5,000 ตนัต่อเดือน และหากผา่นไปแลว้ 6-8 เดือน ถา้เราเห็นศกัยภาพของคู่คา้และศกัยภาพของ
ผูผ้ลิตแลว้  กยท.ก็อาจจะปรับเพิ่มตามความตอ้งการใช ้เพราะในเครือบริษทัของกลุ่ม เหินฟง มีมากถึง  45 
บริษทั ท่ีอยูใ่นมลฑลชานตุง ซ่ึงมีความตอ้งการใชย้างปีละ 1.5 ลา้นตนั 

 "โครงการน้ี กยท.ไม่ไดเ้ป็นเพียงผูผ้ลิตรายเดียว แต่จะตอ้งรับซ้ือยาง  ไม่วา่จะเป็นยางกอ้นถว้ย หรือ
ยางประเภทอ่ืนๆ จากเกษตรกร เพื่อน ามาแปรรูปเป็นยาง STR 20 ผา่นโรงงานทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของ กยท. แต่ถา้ปริมาณความตอ้งการใชย้างเพิ่มมากข้ึน จะเปิดรับจากสถาบนัเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ดงักล่าว  
ซ่ึงมีโรงงานท่ีจะมาเขา้ร่วมโครงการและผลิตคุณภาพเดียวกนั ภายใตก้ารรับรองของ กยท." นายธีธชั กล่าว 



 ดา้น Mr.SHUO LU ประธานกรรมการ บริษทั เหินฟงฯ กล่าววา่  มีความยนิดีมากท่ีมีการด าเนินการ
ท าสัญญาซ้ือขายยางอยา่งเป็นทางการร่วมกบั กยท. ซ่ึงประเทศไทยและจีนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนัมา
เป็นเวลายาวนาน ประเทศจีนถือวา่มีการใชย้างในมากท่ีสุดในโลก  ในขณะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลิต
และส่งออกยางมากท่ีสุดในโลก  ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาประเทศจีนน าเขา้ยางจากประเทศต่าง ๆ เป็นจ านวน
ประมาณ 4.8 ลา้นตนั โดยน าเขา้ยางจากประเทศไทยในปริมาณมากท่ีสุด ทั้งน้ีทางบริษทัฯ  ไดน้ าเขา้วตัถุดิบ
จากประเทศไทยและมาเลเซียป้อนเขา้โรงงานเพื่อผลิตยางลอ้คิดเป็น  30,000 ตนั/วนั และในปีน้ีโรงงานจะ
ผลิตยางลอ้ 800,000 เส้น และ ยางรถเล็ก 300,000 เส้น 

 "การร่วมธุรกิจซ้ือขายยางคร้ังน้ีจะส่งผลดีในดา้นราคาท่ียติุธรรม  เน่ืองจากเป็นการซ้ือขายท่ีไม่ผา่น
คนกลางใดๆ ทั้งส้ิน  และรู้สึกเช่ือมัน่ในคุณภาพยางของประเทศไทย เช่ือมัน่ใน กยท.  และกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางผูผ้ลิตยางท่ี กยท. ดูแล ซ่ึง กยท.  จะสามารถน ายางท่ีมีคุณภาพส่งใหบ้ริษทัตามท่ีตอ้งการได้  ซ่ึง
น าไปสู่การร่วมด าเนินธุรกิจซ้ือขายยางท่ีดีต่อไปในอนาคต" Mr.SHUO LU กล่าว 

 ขณะท่ีนายสังขเ์วนิ  ทวดหอ้ย ผูแ้ทนเกษตรกรชาวสวนยาง กล่าววา่  การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือ
ขายยางคร้ังน้ี ในฐานะเกษตรกรชาวสวนยางมีความพึงพอใจมาก  เพราะเรามีความมุ่งหวงัในการเป็นผูน้ า
ดา้นการผลิตยาง ซ่ึงในระดบัต่างประเทศ  เกษตรกรชาวสวนยางก็สามารถท าได ้และขณะน้ี กยท.ไดท้  า
หนา้ท่ีในการมองหาตลาด เป็นส่ือกลางใหก้บัพอ่คา้ เพื่อรวบรวมวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพขายใหผู้บ้ริโภคโดยตรง  
ฉะนั้นเกษตรกรชาวสวนยาง ซ่ึงเป็นฝ่ายผลิต  ฝ่ายวตัถุดิบจะตอ้งใหค้วามส าคญัในกระบวนการผลิตตั้งแต่
ตน้น ้าคือ  การดูแลและควบคุมเร่ืองคุณภาพ อยา่งเช่นยางกอ้นถว้ย  ควรใหค้วามระมดัระวงัไม่ใหมี้ส่ิง
ปลอมปน ในส่วนของกลางน ้า  จะตอ้งมีกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพเช่นกนั เพื่อรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของยางพาราไทย  ซ่ึงผูบ้ริโภค หรือผูซ้ื้อจะไดเ้ช่ือมัน่และพึงพอใจต่อสินคา้  ก่อใหเ้กิดการซ้ือขาย
และท าธุรกิจร่วมกนัอยา่งยาวนานท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

กยท.-เหนิฟง ลงนามบันทกึสัญญาซือ้ขายยางล๊อตแรก 5,000 ตัน 

 วนันี ้(24 พฤษภาคม 2560) กยท. และ เหินฟง ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงการซือ้ขายยาง ณ การ

ยางแหง่ประเทศไทย ส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ ทัง้ 2 ฝ่ายจะซือ้ขายยางประเภท ยางแทง่ STR 20 หรือยาง

คอมปาวด์ ตามมาตรฐานสากล ปริมาณเฉล่ียเดือนละ 5,000 ตนั สง่มอบล๊อตแรกชว่งปลายเดือนมิถนุายน

นี ้เปิดรับสมคัรสถาบนัเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพ เข้าร่วมโครงการฯ หวงัดดูซบัยางในฤดกูาลเปิดกรีดท่ีจะถึง

เร็วๆนี ้สง่ตรงถึงมือผู้บริโภค 1 ใน 3 บริษัทผู้ผลิตยางล้อยกัษ์ใหญ่ของจีน 

 ดร.ธีธชั สขุสะอาด ผู้วา่การการยางแหง่ประเทศไทย กลา่ววา่ หลงัจากลงนามบนัทกึชว่ยจ า เม่ือ

ครัง้ท่ี กยท.ไปดงูานท่ีประเทศจีนในชว่งสองสปัดาห์ท่ีผา่นมา และได้มีโอกาสได้ไปดศูกัยภาพการผลิตของ

บริษัท เหินฟง รับเบอร์ อินดสัเทรียล จ ากดั ซึง่เป็นผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศจีน ท่ีมีก าลงั

การผลิตจ านวนมาก เพราะมีความต้องการใช้ยางวนัละประมาณ 30 ,000 ตนั เราจงึน าความต้องการนีม้า

พิจารณาวา่ก าลงัการผลิตท่ีสามารถหาได้จะตอบโจทย์ความต้องการของบริษัท เหินฟง ได้มากน้อยเทา่ไร

ได้บ้าง ณ วนันีน้บัเป็นจดุเร่ิมต้นของการซือ้ขายยาง ซึง่ทางบริษัทฯ ได้สง่ผู้ มีอ านาจลงนาม มาลงนามซือ้

ขายฉบบัแรก โดยในสญัญาซือ้ขายฉบบัแรกนัน้ได้แสดงความจ านงต้องการซือ้ยางจากการยางแหง่

ประเทศไทยเดือนละ 5 ,040 ตนั ซึง่จะเป็นยางประเภท STR 20 หรือยางคอมปาวน์ ตามมาตรฐานสากล 

โดย กยท. จะเป็นผู้รวบรวมยางจากพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วยการซือ้ผา่นทางสถาบนัเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีขึน้ทะเบียนกบั กยท. และคดัเลือกยางท่ีมีคณุภาพเหมาะสมตรงตามความต้องการ ทัง้นี ้จะ

เป็นการดดูซบัเอายางจากฤดกูาลเปิดกรีดนีอ้อกจากตลาดได้ประจ าทกุเดือน ซึง่เกษตรกรชาวสวนยาง หรือ

สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีศกัยภาพจะมีสว่นร่วมในการจ าหนา่ยวตัถดุบิในโครงการนีด้้วย 



 ดร.ธีธชั กลา่วเพิ่มเตมิวา่ ความต้องการใช้ยางของบริษัท เหินฟง นัน้มีมากกวา่นีม้าก แตใ่น

จดุเร่ิมต้นจะเร่ิมท่ีประมาณ 5,000 ตนัตอ่เดือน และหากผา่นไปแล้ว 6 เดือนถึง 8 เดือน ถ้าเราเห็นศกัยภาพ

ของคูค้่าและศกัยภาพของผู้ผลิตแล้ว กยท.ก็อาจจะปรับเพิ่มตามความต้องการใช้ เพราะในเครือบริษัทของ

กลุม่ เหินฟง มีมากถึง 45 บริษัท ท่ีอยูใ่นมลฑลชานตงุ ซึง่มีความต้องการใช้ยางปีละ 1.5 ล้านตนั 

 

 “ส าหรับโครงการนี ้กยท. ไมไ่ด้เป็นเพียงผู้ผลิตรายเดียว แตจ่ะต้องรับซือ้ยางไมว่า่จะเป็นยางก้อน

ถ้วย หรือยางประเภทอ่ืนๆ จากเกษตรกร เพ่ือน ามาแปรรูปเป็นยาง STR 20 ผา่นโรงงานทางภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของ กยท. แตถ้่าปริมาณความต้องการใช้ยางเพิ่มมากขึน้ จะเปิดรับจากสถาบนั

เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าดงักลา่ว ซึง่มีโรงงานท่ีจะมาเข้าร่วมโครงการและผลิตคณุภาพเดียวกนั ภายใต้การ

รับรองของ กยท.” 

 Mr.SHUO LU ประธานกรรมการ บริษัท เหินฟง รับเบอร์ อินดสัเทรียล จ ากดั กลา่ววา่ มีความยินดี

มากท่ีมีการด าเนินการท าสญัญาซือ้ขายยางอยา่งเป็นทางการร่วมกบั การยางแหง่ประเทศไทย ซึง่ประเทศ

ไทยและจีนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนัมาเป็นเวลายาวนาน ประเทศจีนถือวา่มีการใช้ยางในมากท่ีสดุใน

โลก ในขณะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและสง่ออกยางมากท่ีสดุในโลก ซึง่ในปีท่ีผา่นมาประเทศจีน

น าเข้ายางจากประเทศตา่ง ๆ เป็นจ านวนประมาณ 4.8 ล้านตนั โดยน าเข้ายางจากประเทศไทยในปริมาณ

มากท่ีสดุ ทัง้นี ้ทางบริษัทได้น าเข้าวตัถดุบิจากประเทศไทยและมาเลเซียป้อนเข้าโรงงานเพ่ือผลิตยางล้อ 

คดิเป็น 30 ,000 ตนั/วนั และในปีนีโ้รงงานจะผลิตยางล้อ 800 ,000 เส้น และ ยางรถเล็ก 300 ,000 เส้น 

 “การร่วมธุรกิจซือ้ขายยางครัง้นีจ้ะสง่ผลดีในด้านราคาท่ียตุธิรรม เน่ืองจากเป็นการซือ้ขายท่ีไมผ่า่น

คนกลางใดๆ ทัง้สิน้ และรู้สกึเช่ือมัน่ในคณุภาพยางของประเทศไทย เช่ือมัน่ใน กยท. และกลุม่เกษตรกร

ชาวสวนยางผู้ผลิตยางท่ี กยท. ดแูล ซึง่ กยท. จะสามารถน ายางท่ีมีคณุภาพสง่ให้บริษัทตามท่ีต้องการได้ 

ซึง่น าไปสูก่ารร่วมด าเนินธุรกิจซือ้ขายยางท่ีดีตอ่ไปในอนาคต ” Mr.SHUO LU กลา่วทิง้ท้าย 

 นายสงัข์เวิน ทวดห้อย ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง กรรมการคณะกรรมการการยางแหง่ประเทศ

ไทย (กยท.) กลา่ววา่ การลงนามบนัทกึข้อตกลงซือ้ขายยางระหวา่ง กยท. และ บริษัท เหินฟง รับเบอร์ 

อินดสัเทรียล จ ากดั จากประเทศจีน ในฐานะเกษตรกรชาวสวนยางมีความพงึพอใจมาก เพราะเรามีความ

มุง่หวงัในการเป็นผู้น าด้านการผลิตยาง ซึง่ในระดบัตา่งประเทศ เกษตรกรชาวสวนยางก็สามารถท าได้ และ

ขณะนี ้กยท.ได้ท าหน้าท่ีในการมองหาตลาด เป็นส่ือกลางให้กบัพอ่ค้า เพ่ือรวบรวมวตัถดุบิท่ีมีคณุภาพขาย

ให้ผู้บริโภคโดยตรง ฉะนัน้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึง่เป็นฝ่ายผลิต ฝ่ายวตัถดุบิจะต้องให้ความส าคญัใน



กระบวนการผลิตตัง้แตต้่นน า้คือ การดแูลและควบคมุเร่ืองคณุภาพ อยา่งเชน่ยางก้อนถ้วย ควรให้ความ

ระมดัระวงัไมใ่ห้มีสิ่งปลอมปน ในสว่นของกลางน า้ จะต้องมีกระบวนการผลิตท่ีมีคณุภาพเชน่กนั เพ่ือรักษา

คณุภาพและมาตรฐานของยางพาราไทย ซึง่ผู้บริโภค หรือผู้ ซือ้จะได้เช่ือมัน่และพงึพอใจตอ่สินค้า ก่อให้เกิด

การซือ้ขายและท าธุรกิจร่วมกนัอยา่งยาวนานท่ีสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กยท. MOU บริษทั เหินฟงฯ ซ้ือขายยางแท่ง STR 20 ประเดิมลอ๊ตแรก 5,000 ตนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  





 

  



 

  



































 

  



 

 

 

ยางใต้โอด ฝนตกต่อเน่ือง ท ากรีดยางได้ไม่เต็มที ่แถมโดนบิดเบือนกลไกราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าเงิน เซส หนุนเกษตรกรท า “ยางเครปคุณภาพ" สยยท. มตีลาด ตุรกแีละจีนรองรับ 

  วนัพฤหสับดี, พฤษภาคม 25, 2560  

 LABELS: ยางเครป, ยางพารา 
  

 

ยางกอ้นถว้ย เป็นประเภทยาง “เจ้าปัญหา” 

เพราะหน่ึง ระบบซ้ือขายเอ้ืออ านวยใหถู้กกดราคาไดง่้าย เน่ืองจากไม่มีระบบตรวจวดัมาตรฐาน 

สอง เป็นประเภทยางท่ีมีความช้ืนและส่ิงสกปรกสูง 
สาม สร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองกล่ินและน ้าเสีย 
มีดี อยา่งเดียวคือ ตน้ทุนการผลิตต ่า และท าง่าย จึงเป็นประเภทยางท่ีเกษตรกรนิยมท ากนัมากท่ีสุด 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

HIGHTLIGHT :  
� สยยท.เสนอ  กยท.  น าเงนิเซสจาก  กองทุนพัฒนายางพารา  สนับสนุน  กลุ่มเกษตรกรลงทุน
และแปรรูปยางเครป  คุณภาพเทียบเท่ายางแท่ง  STR 20 เพื่อแก้ปัญหาการซือ้ขายยางก้อนถ้วย  
 

� นายอุทัย สอนหลักทรัพย์  ประธาน สยยท. เผมมีตลาดส่งออกยางเครปคุณภาพ  ตุรกีและจีน
รองรับ หนุนเกษตรกรท ายางเครปบาง 5 มม. 
 

 หน่วยงานราชการท่ีท าหนา้ท่ีส่งเสริมเกษตรกรผลิตยางคุณภาพยงัจนปัญญาท่ีจะท าให้  เกษตรกร  ลด ละ เลิก ท ายางกอ้นถว้ย  
แลว้หนัมาท ายางคุณภาพ ไม่วา่จะเป็นยางแผน่ดิบ ยางแผน่รมควนั และ น ้ายางสด  
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 แต่มีแนวทางหน่ึงท่ีจะแกปั้ญหาน้ีได ้โดยท่ีเกษตรกรยงัคงท ายางกอ้นถว้ยอยู ่นัน่ก็คือ แปรรูปยางกอ้นถว้ยเป็น “ยาง
เครป” ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บความนิยมสูงมากในกลุ่มพอ่คา้รับซ้ือยางกอ้นถว้ย  ท่ีประสบปัญหา  ถูกกดราคาจากโรงงานยางแท่ง  
และตอ้งการเพ่ิมก าไรจากธุรกิจยางกอ้นถว้ยนัน่เอง 
 

 แนวคิดการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  สถาบนัเกษตรกร  ใหรั้บซ้ือยางกอ้นถว้ยจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นยางเครป  จึง
เกิดข้ึน ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองใหม่ ในอดีตเคยมีโครงการส่งเสริมของ ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง หรือ สกย.เดิม แลว้ แต่
ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะใชเ้งินลงทุนสูง และตอ้งแข่งขนักบัพอ่คา้ยาง รวมถึงถูกบลอ็กจากโรงงานยางแท่ง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  
 

 หากแต่ปัจจุบนัยางเครปกลายเป็นท่ีตอ้งการมากข้ึน โดยเฉพาะยางเครปท่ีผลิตไดคุ้ณภาพ สามารถน าไปใชท้ดแทนยาง
แผน่รมควนั ส าหรับผลิตภณัฑท่ี์ไม่เนน้คุณภาพเขม้ขน้นกั โดยมีพอ่คา้ยางชาวจีนเขา้มารับซ้ือถึงในประเทศ 
 

 เร่ืองน้ีทางสภาเครือข่ายยางและสถาบนัเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย  (สยยท.)  ไดเ้ตรียมหารือแนวทาง  พร้อม
กบัเตรียมเสนอให ้การยางแห่งประเทศไทย น าเงิน CESS จาก กองทุนพฒันายางพารา  สนบัสนุนใหส้ถาบนัเกษตรกรลงทุน
ธุรกิจยางเครป 

 

 

 

 

 วีระศักด์ิ  สินธุวงศ์  ประชาสัมพนัธ์  สยยท.  อธิบายวา่  หลายปีก่อนในช่วงท่ีราคายางตกต ่ายาวนาน  สกย.พยายาม
ผลกัดนัใหส้หกรณ์ในสังกดัแปรรูปยางกอ้นถว้ยเป็นยางเครป โดยก าหนดยทุธศาสตร์ โมเดล 10 โรงงานยางเครปข้ึนทัว่ประเทศ 
 

 แต่ยคุนั้นไม่สัมฤทธ์ิผลเน่ืองจากไม่มีตลาดส่งออกเป็นของตวัเอง  ตอ้งเล้ียวหวักลบัมาขายใหก้บั 5 เสือผูส่้งออกยาง ซ่ึง
ตน้ทุนท าเครปของสถาบนัเกษตรกรอยูท่ี่  3 บาท/กก.  แต่ 5 เสือรับซ้ือ  ยางเครปสูงกวา่ยางกอ้นถว้ยแค่  กก.ละ  2 บาทท าให้
สถาบนัเกษตรกรขาดทุนกิโลละ 1 บาทจึงลม้เลิกไป 
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 ก่อนหนา้นั้นผูป้ระกอบการรายใหญ่หวัใสแจกเคร่ืองท ายางเครปใหส้ถาบนัเกษตรกรแลว้รับซ้ือกอ้นถว้ยมาท าเครป  
แต่ตอ้งลม้เลิกไปเพราะยางเครปคือเน้ือยางแหง้เกือบ 100% ไม่สามารถกดค่า  DRC จากเกษตรกรไดก้็ลม้เลิกโครงการดีดีไป
อีก 

 
โรงงานผลิตยางเครป ของ สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จ.พงังา เป็นหน่ึงในตวัอยา่งของสถาบนัเกษตรกร ท่ีลงทุนผลิตยาง

เครป แกปั้ญหาการซ้ือขายยางกอ้นถว้ยท่ีไม่เป็นธรรม 
 

 แต่คราวน้ี  การยางแห่งประเทศไทย  (กยท.)  ควรเป็น  “แม่งาน” ในการผลกัดนัใหส้ถาบนัเกษตรกรกลายเป็นผู ้
ประกอบกิจการยาง จากการแปรรูปยางเครปส่งออกต่างประเทศโดยไม่ผา่น 5 เสือ 
 

ในเร่ืองน้ีสภาเครือข่ายยาง  สยยท.ไดน้ าเสนอผา่นคณะกรรมการ  สยยท.ท่ีเขา้ไปเป็นคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกร
ระดบัประเทศของ กยท. ใหผ้ลกัดนัโครงการสถาบนัเกษตรกรแปรรูปยางเครปส่งออกต่างประเทศโดยด่วน  โครงการน้ี  กยท. 
สามารถน ามาตรา 49 (3) จากกองทุนพฒันายางพารา 35% มาส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถาบนัเกษตรกรมากูเ้งินไปใชเ้พ่ือการแปร
รูปยางเครปกระจายไปทัว่ประเทศ ท าใหย้างกอ้นถว้ยทั้งหมดอยูใ่นมือของเกษตรกรไม่ใช่ในมือของพอ่คา้ดงัเช่นท่ีเป็นมา  เม่ือ
ไม่มีพอ่คา้คนกลางก็ไม่มีใครกดราคายางกอ้นถว้ยไดอี้กซ่ึงราคายางเครปแพงกวา่ยางกอ้นถว้ย  10–15 บาท เกษตรกรใน
ภาคเหนือและอีสานไม่ตอ้งขายยางกอ้นถว้ยอีกต่อไป แต่เปล่ียนไปท ายางเครป  

 เงินส่วนต่างมหาศาลเหล่าน้ีแหละจะตกอยูใ่นมือของเกษตรกรโดยตรงไม่หลงอยูใ่นกระเป๋าใครอีก   เม่ือปริมาณยาง
กวา่ 30% อยูใ่นมือของสถาบนัเกษตรกร กยท และชาวสวนยางทั้งประเทศก็จะกลายเป็นผูค้วบคุมกลไกลตลาดยางพารา 
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“โลกก าลงัขาดแคลนยางผู้ประกอบการรายใหญ่ในต่างประเทศได้เข้ามาติดต่อขอซ้ือยางจากสถาบันเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของ  
สยยท. ท้ังภาคเหนือและอสีาน ในหลายสถาบัน โดยเฉพาะต้องการยางเครปอดัก้อนจ านวนมากส่งออกจีนโดยไม่ต้องมีใบเซอร์
....ทางคณะกรรมการสภาเครือข่ายยางมีตลาดและผู้ต้องการยางเครปอยู่จ านวนมาก  จึงมีความเห็นฟ้องยินดีท่ีจะให้ค าปรึกษา
สถาบันเกษตรกรท่ีต้องการแปรรูปยางเครปด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง” 

 

 ดา้น นายอทัุย  สอนหลกัทรัพย์  ประธาน  สยยท.  กล่าวถึงประเดน็น้ีวา่  ปัจจุบนัเกษตรกรท ายางกอ้นถว้ยจ านวนมาก  
โดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสาน  ถูกเอาเปรียบเร่ือง  DRCและถูกกดราคาซ้ือต ่า  แนวคิดการส่งเสริมใหเ้กษตรกรเปล่ียนยาง
กอ้นถว้ยเป็นยางเครป โดยใช ้พ.ร.บ. กยท.มาตรา 49(3) ซ่ึงมาตราน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มกนัแปรรูปยาง
ในการท ายางเครปนั้นเราสามารถดูดว้ยตาเปล่า เพียงถูกตดัเปอร์เซนตน์ ้า 1-4% เหมือนยางแผน่ดิบไม่โดน  50-60% เหมือน
ยางกอ้นถว้ยท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ เพราะโรงงานยาง STR 20 อยากซ้ือยางกอ้นถว้ยมากกวา่ยางเครป เพราะกด% ยางไดง่้าย 
ปัจจุบนัเม่ือประเทศจีนมารับซ้ือยางเครปไม่อั้นโรงงานในไทยก็จ  าเป็นตอ้งรับซ้ือ% ยางก็จะไม่ถูกตดัมากนกั 
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“ผมขอเรียนเกษตรกรว่าถ้าเราแขวนยางตากไว้  20 วนัยางก็จะเท่ายาง  STR 20 และคณุภาพดีกว่าด้วยเพราะความยืดหยุ่น
ดีกว่ายางท่ีผ่านโรงงาน  STR 20 คณุภาพจะเหมือนยางแผ่นรมควนั  ถ้าท าได้อย่างท่ีเรียนมาล้อยางรถยนต์จะมีความต้องการ

สงูเหมือนยางแผ่นรมควนัท่ีมีราคาสงูกว่า STR 20”  
 ล่าสุด นายอุทยัไดแ้จง้ความคืบหนา้เร่ืองการส่งเสริมการท ายางเครป  วา่ ทางสภาเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวน
ยางแห่งประเทศไทย(สยยท)ไดห้าทางในการสนบัสนุนไม่ใหเ้กษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบในการขายยางกอ้นถว้ยและรวบรวม
กนัเป็นกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพ่ือรวบรวมยางกอ้นถว้ยและใชเ้ครืองรีด  ซ่ึงไม่เกิน  5 มม. และอบเพ่ือใหค้วามช้ืน
ออกจากแผน่ยาง ไดเ้ร็วข้ึนเพ่ือส่งออกไปต่างประเทศได ้
 

สยยท.จะเป็นผูบ้ริหารจดัการการและจะขออนุญาตส่งออกเองโดยไดห้าลูกคา้จากประเทศตรุกีและจีน  ผมในฐานะประธาน  
สยยท.จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นผูป้ระสานงานและรวบรวมยางเพ่ือการส่งออกสยยท.จึงจะตอ้งหาผูท่ี้จะตอ้งการส่งออกยาง
ร่วมกนั 

 

จึงขอเรียนเพื่อนสมาชิกไดโ้ปรดแจง้ความประสงคท่ี์ 08-1330-1945 เพราะเราจะพ่ึงตนเองส่งออกเองโดยเกษตรกร
เพ่ือเกษตรกร สยยท. จะไดเ้ป็นผูร้วบรวมจึงขอใหผู้ส้นใจเขา้ร่วมโครงการด่วน 
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